

THÔNG BÁO

Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ Mười lăm HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 20/6/2024 của HĐND thành phố Điện Biên Phủ dự kiến chương trình kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND thành phố Điện Biên Phủ khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Điện Biên Phủ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thành phố như sau:

I. CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực phối hợp cùng các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với 54 cuộc tuyên truyền thu hút trên 3,8 ngàn lượt người tham gia; trọng tâm tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm năm 2024; tuyên truyền thực hiện giải toả giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Nông thôn mới, thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng nếp sống văn hóa; thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc; bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tà đạo, Pháp luân công, phòng chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng; phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn giao thông, an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch; phòng chống đẩy lùi các tai tệ nạn xã hội.

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp thành phố được quan tâm triển khai đồng bộ. Hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng góp phần phát huy dân chủ, bảo đảm lợi ích của Nhân dân đã thực hiện 07 cuộc giám sát, qua đó góp phần thực hiện tốt các dự án được triển khai trên địa bàn; hoạt động của 173 tổ hòa giải với 1034 hòa giải viên đã hoạt động có hiệu quả với tổng số 21 vụ việc, trong đó hòa giải thành 18 vụ việc; hòa giải không thành 03 vụ việc.

3. Hoạt động phối hợp và tổ chức tiếp xúc cử tri

Thực hiện tốt vai trò của MTTQ Việt Nam trong phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các đại biểu dân cử trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban MTTQ các cấp thành phố phối hợp với Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức 64 cuộc tiếp xúc cử tri với 4.199 lượt cử tri tham dự, ghi nhận 258 ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị được các cấp chính quyền, cơ quan liên quan tiếp thu xem xét giải quyết theo Luật định.

Tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên, các tổ công tác của Thành ủy, UBND thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại vận động các hộ gia đình trong khu vực dự án chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn theo kế hoạch.

II. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; quan tâm thăm hỏi hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố tăng cường. Nhân dân các dân tộc thành phố tích cực lao động sản xuất, kinh doanh và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Tỉnh; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Nhân dân rất vui mừng phấn khởi khi các sự kiện lớn được phối hợp tổ chức thành công trên địa bàn, như Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội Hoa Anh Đào, Khai mạc Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi du khách khi đến thăm Điện Biên.

Tuy nhiên cử tri, Nhân dân quan tâm tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường; tình trạng đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai, đền bù GPMB có việc còn kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; việc GPMB triển khai thực hiện một số

dự án trọng điểm còn chậm; việc thi công sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường còn để kéo dài có ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sản xuất kinh doanh của các hộ dân trong khu vực; Tình trạng gọi điện giả danh lừa đảo gây phiền hà bức xúc trong nhân dân.

III. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Trên cơ sở tiếp thu tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thông qua hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các Tổ chức thành viên; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố trân trọng gửi tới HĐND, UBND thành phố những kiến nghị như sau:

1. Cử tri và Nhân dân các phường đều phản ánh thực trạng hiện nay đường tuy đã có tên, nhưng đường ngõ phố, nhà ở dân cư không có số, nếu có thì số trùng lặp chông chéo không theo trật tự, cử tri mong muốn đề nghị các cấp quan tâm sớm triển khai đồng bộ.

2. Đề nghị UBND thành phố quan tâm rà soát các quy hoạch chi tiết đã lâu năm không khả thi (quy hoạch treo) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế để bảo đảm sự phát triển xã hội cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực có liên quan.

Trên đây là Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ Mười lăm HĐND thành phố khóa VI. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng đề nghị HĐND, UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu xem xét giải quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; (B/c)
- Thường trực Thành ủy; (B/c)
- TT HĐND, UBND thành phố;
- BTT UBMTTQ VN thành phố;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- VP HĐND-UBND TP;
- Các Tổ chức thành viên;
- BTT UBMTTQ các xã, phường;
- Lưu VT MTTQ TP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Dũng